

KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết này có cơ sở chính trị, thực tiễn chắc chắn. Trong đó, tại Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019, Bộ Chính trị đã giao Chính phủ xây dựng đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột để báo cáo Quốc hội, bảo đảm thống nhất, tương quan, tương đồng với các thành phố khác trong cả nước.

có tính khả thi và cũng tương đồng với các chính sách đặc thù đang áp dụng đối với một số đơn vị cấp tỉnh. Tuy nhiên, đối với nhóm chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, các đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể về định hướng sử dụng kinh phí nhằm đạt được mục tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra. Với nhóm chính sách về ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học tài năng đặc biệt, đại biểu đề nghị nên quy định tiêu chí thế nào là chuyên gia, nhà khoa học tài năng đặc biệt.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, các đại biểu Quốc hội cũng thể hiện quan tâm, nhất là sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp biển số xe; đồng thời, khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như: khái niệm "biển số đấu giá"; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; giá khởi điểm và các bước định cụ thể về định hướng sử dụng kinh phí nhằm đạt được mục tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều nhận định sau quá trình tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra đó là bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để "phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, hiệu quả", tiếp tục

hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội đã phát biểu về các nội dung cụ thể như hành vi bạo lực gia đình; yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của chủ tịch UBND cấp xã, tòa án và giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc; góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình; việc bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng"...

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

TRƯỚC TẾT DƯƠNG LỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tỉnh Xuyên, đoạn từ ĐT.453 đến thị trấn Hưng Hà.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tỉnh Xuyên đến huyện Hưng Hà giai đoạn 2, từ ĐT.453 đến thị trấn Hưng Hà có chiều dài 6,63km, tổng mức đầu tư 225,37 tỷ đồng, thời gian thi công 20 tháng (từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2023). Đến nay, dự án đã được bàn giao 5,33/6,63km mặt bằng với tổng kinh phí hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt gần 23 tỷ đồng. Phạm vi mặt bằng còn lại 1,3km đi qua khu vực dân cư gồm 131 thửa.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại. Đối với các trường hợp sau khi đã tiến hành đầy đủ các biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích mà vẫn cố tình không chấp hành thì cần lên phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật, bảo đảm thời gian bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Thống nhất đến trước tết dương lịch năm 2023 phải thông toàn tuyến đoạn từ ĐT.453 đến thị trấn Hưng Hà và đến trước tết Nguyên đán Quý Mão ít nhất phải trải thảm bê tông nhựa lần 1 để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại. Chính quyền các xã phải quản lý chặt chẽ hàng lang giao thông, không để phát sinh tình hình chướng ngại vật, cây cối mọc trên những phần diện tích đã có mặt bằng để bảo đảm tiến độ đã đề ra, chú trọng chất lượng công trình và bảo đảm an toàn giao thông.

THANH THŨY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.



Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác giữa các đơn vị.

Sáng ngày 26/10, Trường Đại học Thái Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tỷ lệ sinh viên xuất sắc, giỏi đạt gần 24,7%. Trường đã tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, nâng bậc thợ cho lao động ở các doanh nghiệp, huấn luyện an toàn về sinh lao động cho hơn 1.030 người; tích cực triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh; làm việc với các công ty nước ngoài đưa sinh viên sang

học tập, làm việc. Tháng 5/2022, Trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt kiểm định chất lượng.

Năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Thái Bình có gần 940 sinh viên, học viên trúng tuyển. Trường sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác với các doanh nghiệp, các trường, viện nghiên cứu...

hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trường Đại học Thái Bình khen thưởng 8 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Nhân dịp này, Trường Đại học Thái Bình tổ chức ký biên bản ghi nhớ, hợp tác với các đối tác. Các tập đoàn, doanh nghiệp tài trợ quỹ học bổng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

NHƯ HOÀNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Thái Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

phần đầu 100% chi hội có quỹ vốn; 100% số xã, phường có đủ điều kiện thành lập chi hội; không để sót người mù nào có nguyện vọng mà không được vào hội. Duy trì việc sản xuất tâm tre, chổi dót, đồng thời mở thêm các mặt hàng mới, phù hợp với thị trường và khả năng

của người mù. Đẩy mạnh phát triển nghề tầm quất đáp ứng nhu cầu của thị trường... Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương

những kết quả Hội Người mù tỉnh Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Người mù tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò người đứng đầu, tích cực tham gia giám sát, phân biệt xã hội trong xây dựng

cơ chế, chính sách với người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng. Xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, tổ chức hoạt động hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác dạy nghề, tạo việc làm cần thiết thực, cụ thể, tránh hình thức.

Đồng chí Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Người mù tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình hội viên, động viên, kết nạp người mù vào hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội. Lấy nhiệm vụ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm là nhiệm vụ chủ chốt trong hoạt động hội; Nhân rộng các tập đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò người đứng đầu, tích cực tham gia giám sát, phân biệt xã hội trong xây dựng

quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần để các cấp hội người mù hoạt động hiệu quả, góp phần giúp người mù ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội.

Trước đó, trong phiên họp thứ nhất ngày 25/10, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Thái Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng chí Bùi Anh Tuấn tiếp tục được tin nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thái Bình; bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vi hạnh phúc người mù" cho 3 cá nhân; trao bằng khen cho 12 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

PHỐI HỢP CÔNG TÁC THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)

ngư dân 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng các tin, bài phổ biến các văn bản pháp lý về chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông; tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ văn hóa các đồn biên phòng và các xã, thị trấn khu vực biên giới biển...

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Thái Thụy, UBND huyện Tiền Hải triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Thái Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở và

phương tiện truyền thông mới; đẩy mạnh, nâng cao năng lực công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển; triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg, ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xuất bản, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển và lực lượng Bộ đội Biên phòng ở cơ sở...

Hội nghị đã tiến hành triển khai chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Thái Bình năm 2022, 2023.

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

cấp huyện, 100% xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, bảo đảm chất lượng. Công tác đăng ký, quản lý, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm thường xuyên.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hưng xác định tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục cả về quy mô và chất lượng gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị, 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) được khen thưởng.

HOÀNG LANH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 26/10. Thế giới: Đã có hơn 633,8 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 826 ca mắc Covid-19 mới trong ngày.